

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต)

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๐๔๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๘๔

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า สำนักงบประมาณได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการ
เบิกจ่ายงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ
ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายลงทุนเร่งรัดการดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
โดยรวมถึงรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เพื่อให้การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุภาครัฐ โดยเร่งให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

๒. ให้จังหวัดร่วมกับอำเภอจัดทีมตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
หากพบปัญหาในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ
รายการที่มีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการพิจารณาตามแนวทางที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

/๓. ให้จังหวัด...

๓. ให้จังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถก่องหน้ผู้กผันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป

๔. งบเงินอุดหนุนรายการใดที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเร็ว สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายจากการก่องหน้ผู้กผันภายหลังจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รวมถึงเงินเหลือจ่ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่แสดงความประสงค์ขอใช้ ให้จังหวัดรวบรวมเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ก่องหน้ผู้กผันแล้ว

๕. กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในทุกชั้นตอนที่มีความคืบหน้าของการดำเนินงาน

ในการนี้ ขอให้จังหวัดกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดหางบประมาณเงินอุดหนุน

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ฅภัทธ ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖ / ฅญุฑฐฐฐน ๐๘ ๒๖๙๙ ๔๔๕๑

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๘๘๔



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณได้แจ้งเวียนให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไม่รวมงบกลาง) และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีข้อสั่งการให้หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายลงทุนเร่งรัดการดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว โดยรวมถึงรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานฯ พบว่ามีหน่วยรับงบประมาณที่มีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือยังไม่เริ่มดำเนินการและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินโครงการ/รายการที่มีความล่าช้าให้สามารถก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สำหรับรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลสถานะ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ทำหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



ข้อมูลสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘
และข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของหน่วยรับงบประมาณ